



ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๘๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐”
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum)

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดหลักสูตร	จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. เอกสารการลงทะเบียน	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ตารางการอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. แผนที่ของสถานที่ฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ โดยเน้นความสำคัญ ๓ ด้าน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลาง และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๕ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต การมุ่งเน้นการประกันโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า รวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในบริบทที่หลากหลาย ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องและมีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้ตรงเป้าหมายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ในการนี้ จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐” ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอุทงนอก แขวงดุสิต เขตกรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน จำนวน ๑๑,๘๐๐ บาท/คน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และให้นำสำเนาการชำระเงินมาแสดงในวันรายงานตัว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะออกใบเสร็จรับเงินให้ในวันปฐมนิเทศต่อไป

/เพื่อให้การ...

เพื่อให้การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีรายชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ส่งครูศูนย์พัฒนาเด็กที่เป็นข้าราชการ และผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอน ๑ – ๒ คนเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยให้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpdi.go.th เมนูหนังสือราชการ หรือส่วนนโยบายและแผน พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นางสาวเสนาะ หามนตรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๖๗๘-๐๑๘๘ และ นายศราวุธ สุวรรณรูป เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๖๗๘-๐๑๘๗ ทั้งนี้ ในระหว่างที่บุคลากรตามบัญชีรายชื่อที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาบุคลากรรับผิดชอบในการดูแลเด็กปฐมวัยแทนเป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นาย ช โชคชัย คำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๔๒๓๒ , ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖